

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน:

Ernie Knewitz
(732) 524-6623
(917) 697-2318 (M)

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์
การเรียกคืนแป้งเด็กจอห์นสันหนึ่งชุดการผลิตในสหรัฐอเมริกาโดยสมัครใจ

บริษัทกระทำการเพื่อเป็นการป้องกันเหตุไว้ก่อน

ข้อมูลติดต่อสำหรับนักกฎหมาย:

Christopher
DelOrefice
(732) 524-2955

Matthew Stuckley
(732) 524-2617

การเรียกคืนจำกัดเฉพาะขวดที่ผลิตและจัดส่งในสหรัฐฯ จำนวนหนึ่งชุดการผลิตในปี 2561

นิวยอร์ก, รัฐนิวเจอร์ซีย์ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 – เพื่อเป็นการป้องกันเหตุไว้ก่อน บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (JJCI)

ประกาศว่าบริษัทกำลังจะเริ่มเรียกคืนแป้งเด็กของจอห์นสันชุดการผลิตเดียวโดยสมัครใจในสหรัฐอเมริกา สืบเนื่องจากการทดสอบขององค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration หรือ FDA)

ซึ่งระบุว่าตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์กระป๋องหนึ่งที่ซื้อจากร้านค้าปลีกออนไลน์แห่งหนึ่งมีการปนเปื้อนของแร่ใยหินไครโซไทล์ในปริมาณต่ำมาก (ไม่เกิน 0.00002%)

แม้ว่าระดับที่รายงานจะต่ำและบริษัทได้ให้ร่วมมือและประสานงานกับองค์การอาหารและยาอย่างเต็มที่ แต่ JJCI จะเริ่มเรียกคืนแป้งเด็กจอห์นสันชุดการผลิตที่ 22318RB

ซึ่งถูกนำไปเป็นตัวอย่างในการทดสอบโดยสมัครใจ

ในขณะเดียวกัน JJCI ได้เริ่มทำการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนในประเด็นนี้

และกำลังร่วมกับองค์การอาหารและยาพิจารณาความสมบูรณ์ของตัวอย่างที่ทำการทดสอบและความถูกต้องของผลการทดสอบดังกล่าว สำหรับการตรวจสอบในขั้นต้น JJCI:

- ไม่สามารถยืนยันว่าการปนเปื้อนข้าม (cross-contamination) ของตัวอย่างทำให้เกิดผลบวกปลอม (false positive) หรือไม่
- ไม่สามารถยืนยันว่าใช้ตัวอย่างจากกระป๋องที่ปิดผนึกสมบูรณ์หรือไม่ หรือมีการเตรียมตัวอย่างในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมหรือไม่
- ไม่สามารถยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบเป็นของแท้หรือของปลอม

JJCI ได้กำหนดมาตรฐานการทดสอบที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องสำอางแป้งโรยตัวนั้นปลอดภัย และจากการทดสอบเป็นเวลาหลายปี

รวมถึงการทดสอบก่อนหน้าขององค์การอาหารและยาเองซึ่งทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็ไม่พบแร่ใยหิน การทดสอบนับพันครั้งตลอด 40 ปีที่ผ่านมายืนยันซ้ำ ๆ

ว่าผลิตภัณฑ์แป้งโรยตัวสำหรับผู้บริโภคของเราไม่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน

แป้งโรยตัวของเรามาจากแหล่งแร่ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดซึ่งเกินมาตรฐานอุตสาหกรรม

เราและซัพพลายเออร์ของเราไม่เพียงทำการทดสอบเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าแป้งโรยตัวของเราไม่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน

แต่แป้งโรยตัวของเรายังได้รับการทดสอบและยืนยันว่าปราศจากแร่ใยหินโดยห้องปฏิบัติการอิสระ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานด้านสุขภาพระดับโลกหลากหลายแห่ง

เป็นเวลา 133 ปี

กลุ่มบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันได้มุ่งมั่นคำนึงถึงความต้องการและความเป็นอยู่ของผู้คนที่เราให้บริการเป็นลำดับแรก และเราจะทำเช่นนั้นต่อไป

หากคุณหรือบุคคลที่คุณดูแลมีแปงเด็กจอห์นสันกระป๋องที่มีหมายเลขชุดการผลิต 22318RB แนะนำให้คุณหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สำหรับข้อมูลในการขอเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันที่ www.johnsonsbaby.com หรือโทร +1 (866) 565-2229

หมายเหตุสำหรับนักลงทุนเกี่ยวกับข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต:
ชาวประชาสัมพันธ์นี้มี "ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต" ตามที่กำหนดนิยามไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) เกี่ยวกับการเรียกคืนแปงเด็กจอห์นสันจำนวนหนึ่งชุดการผลิต ผู้อ่านไม่ควรเชื่อข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้ ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตในชาวประชาสัมพันธ์นี้อ้างอิงข้อมูลจากความคาดหวังในปัจจุบันสำหรับเหตุการณ์ในอนาคต หากสมมติฐานอ้างอิงพิสูจน์ว่าไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่ทราบหรือไม่ทราบเกิดขึ้น ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไปอย่างมีนัยสำคัญจากความคาดหวังและการคาดการณ์ที่บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์และ/หรือบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกังวลด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์หรือการดำเนินการตามข้อบังคับทางกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินการของรัฐที่ร้ายแรงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการเรียกร้องความรับผิดชอบของผลิตภัณฑ์ ความไม่แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จะประสบความสำเร็จเชิงพาณิชย์ ความสามารถดำเนินการตามแผนเชิงกลยุทธ์ได้สำเร็จของบริษัท อุปสรรคหรือความล่าช้าในการผลิตภายในองค์กรหรือภายในห่วงโซ่อุปทาน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมและการใช้จ่ายของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการด้านการดูแลสุขภาพ และการเพิ่มการตรวจสอบอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพของหน่วยงานรัฐ สามารถดูรายการและคำอธิบายเพิ่มเติมของความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ในรายงานประจำปีของบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันได้ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 รวมถึงหัวข้อ "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements (หมายเหตุข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต)" และ "Item 1A. Risk Factors (รายการ 1ก. ปัจจัยเสี่ยง)" ในรายงานประจำปีไตรมาสแบบฟอร์ม 10-Q ที่ยื่นล่าสุดของบริษัท และเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาในภายหลัง สำเนาเอกสารที่ยื่นเหล่านี้จะเผยแพร่ทางออนไลน์ที่ www.sec.gov, www.jnj.com หรือร้องขอจากบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใด ๆ ที่แสดงในชาวนี้นั้นเป็นความเห็นในวันที่เผยแพร่ชาวนี้นั้น บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์และบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ไม่มีหน้าที่ปรับปรุงข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอันเป็นผลจากข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ในอนาคตหรือการพัฒนาใด ๆ บริษัทจำกัดความรับผิดชอบอันเนื่องจากการดำเนินการหรือการไม่ดำเนินการ อันเนื่องมาจากเนื้อหาในชาวประชาสัมพันธ์นี้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดโดยชัดแจ้ง